



TỈNH CAO BẰNG - QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG, NƠI VINH DỰ, TỰ HÀO ĐƯỢC ĐÓN LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC VỀ NƯỚC TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM

LẠI XUÂN MÔN*

Đã hơn 80 năm qua kể từ mùa Xuân năm 1941, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn một lòng vững bước theo Đảng, theo cách mạng. Cách mạng đã mang lại cho Cao Bằng tầm vóc lịch sử lớn lao, là căn cứ địa đầu tiên, “chiếc nôi của cách mạng Việt Nam”. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là nguồn động lực nội sinh to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, đoàn kết xây dựng tỉnh Cao Bằng là bức “phên dậu” vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Cao Bằng - Nơi “cội nguồn cách mạng” lịch sử, anh hùng

Tỉnh Cao Bằng là vùng đất cổ, có lịch sử lâu đời, là bức “phên dậu” vững chắc ngay từ những ngày đầu dựng nước. Trải qua 522 năm kể từ ngày thành lập tỉnh, Cao Bằng vẫn luôn giữ vai trò là một đơn vị hành chính có vị trí địa lý chiến lược, trọng yếu nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Trên mảnh đất Cao Bằng đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lịch sử vẻ vang của Đảng và của dân tộc; đặc biệt, ngày 28-1-1941, tỉnh Cao Bằng vinh dự, tự hào được thay mặt đồng bào, nhân dân cả nước đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân, trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Lê Duẩn từng

khẳng định: “Cuộc đời của Bác gắn bó mật thiết với đất nước Việt Nam, với đồng bào Việt Nam, đặc biệt với đồng bào Cao Bằng, với núi rừng Cao Bằng, nơi Bác Hồ đặt chân đầu tiên sau bao nhiêu năm xa Tổ quốc. Đó là vinh dự, là niềm tự hào của Cao Bằng”⁽¹⁾. Là người thanh niên giàu lòng yêu nước, sớm có quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng dân tộc, ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Nhà Rồng, rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Sau khi tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tập trung mọi nỗ lực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

(1) Lê Duẩn: *Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam*, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976, t. 2, tr. 200

vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của một đảng cách mạng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

Ngày 3-2-1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối chính trị, về tổ chức của các phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng khẳng định tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là công hiến to lớn và đầy sáng tạo của Người trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào việc thành lập một đảng cách mạng chân chính để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Người không ngừng xúc tiến việc tìm đường trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đầu năm 1940, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển mau chóng. Sự kiện Chính phủ Pháp đầu hàng phát-xít Đức (tháng 6-1940) được Người nhận định là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Người suy nghĩ, phải tìm mọi cách nhanh chóng trở về nước để tranh thủ nắm bắt thời cơ, không thể chậm trễ. Nhưng việc lựa chọn địa điểm, tức chỗ “đứng chân” trong nước là điều đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới toàn bộ sự phát triển về sau của cách mạng Việt Nam. Ý tưởng về chọn chỗ “đứng chân”, để xây dựng căn cứ địa cách mạng xuất hiện khá sớm trong lý luận cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Ngay từ năm 1928, Người đã chỉ rõ: “việc tuyên truyền cổ động cách mạng cần phải được tiến hành trong nông dân ở mọi nơi, nhưng *sức mạnh chủ yếu của Đảng* phải được dồn cho một tỉnh hay một vài tỉnh đặc biệt,... phải chỉ ra được tỉnh nào

hay huyện nào là quan trọng nhất theo quan điểm tuyên truyền trong nông dân, phải dồn sự chú ý của Đảng và tập trung các nguồn lực của Đảng cho các tỉnh này”⁽²⁾. Người đã vận dụng vào thực tiễn để lựa chọn chỗ đứng chân, xây dựng căn cứ và mở rộng căn cứ địa cách mạng của cả nước. Khi ở Trung Quốc, Người có ý định về nước theo hướng Côn Minh - Lào Cai, nhưng qua tìm hiểu nhận thấy, nhân dân ở địa bàn này giác ngộ chưa cao, phong trào phát triển chưa mạnh, cơ sở đảng chưa vững chắc. Vì vậy, dự định về nước theo hướng Lào Cai không thể thực hiện được và Người chuyển sang chọn hướng mới là Cao Bằng⁽³⁾ để về nước xây dựng căn cứ địa.

Cao Bằng là tỉnh miền núi, có đường biên giới với Trung Quốc dài hơn 333km, vừa có đường bộ, đường thủy, nên thuận lợi cho giao thông liên lạc. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định lựa chọn Cao Bằng để về nước vì “Cao Bằng có phong trào tốt từ trước”⁽⁴⁾, là nơi sinh sống của hàng chục vạn đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Lô Lô, Hoa,... luôn đoàn kết gắn bó với nhau, cùng đồng bào cả nước anh dũng đấu tranh trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Từ ngày có Đảng, đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn một lòng theo Đảng, không ngừng đấu tranh chống thực dân, phong kiến; tiêu biểu là Hoàng Đình Giông - người con ưu tú dân tộc Tày, người cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Tỉnh Cao Bằng có phong trào cách mạng phát triển mạnh; ngày 1-4-1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của vùng Việt

(2) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 2, tr. 569 - 570

(3) Phạm Xanh: *Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng*, Nxb. Xây dựng, Hà Nội, 1995, tr. 61

(4) Võ Nguyên Giáp: *Những chặng đường lịch sử*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2010, tr. 37

Bắc được thành lập ở tỉnh Cao Bằng (chỉ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập chưa đầy 2 tháng). Đến năm 1933, tại tỉnh Cao Bằng đã có 8 chi bộ ở 4 huyện; trong đó, chi bộ Cốc Coóc (huyện Quảng Uyên) có nhiệm vụ giữ mối liên lạc từ tỉnh Cao Bằng sang Long Châu (Trung Quốc). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng được thành lập, do đồng chí Hoàng Như làm Bí thư, đến các châu ủy được thành lập ở huyện Hòa An (năm 1933), huyện Hà Quảng (năm 1935),... Đồng chí Hoàng Đình Giông được cử tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I (tháng 5-1935, tại Ma Cao, Trung Quốc) và được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng, phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ. Tại Đại hội này, đồng chí Bùi Bảo Văn được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I. Tháng 7-1935, đồng chí Hoàng Như (Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng) được cử tham gia đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản họp ở Mát-xcơ-va. Thay mặt Đảng ta, đồng chí có bản tham luận về “Công tác vận động các dân tộc thiểu số ở Đông Dương tham gia cách mạng” và dự Đại hội VI Quốc tế Thanh niên. Đồng chí Hoàng Như được ở lại dự lớp học ngắn hạn tại Trường Đại học Phương Đông (Mát-xcơ-va) và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giúp đỡ tận tình; đồng thời, qua đồng chí Hoàng Như, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc hiểu thêm về con người và phong trào cách mạng ở tỉnh Cao Bằng.

Đến năm 1935, nhiều tổ chức như “Cộng sản đoàn”, “Công hội đỏ”, “Nông hội đỏ”, “Hội bản”, “Hội làng”,... được thành lập ở nhiều địa phương. Vì thế, tỉnh Cao Bằng có điều kiện thuận lợi cho việc duy trì, phát triển phong trào cách mạng, có “hàng rào quần chúng bảo vệ” vững chắc. Trong những năm 1938 - 1939, Tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng Lục

Khu - Pác Bó (huyện Hà Quảng) gồm các xã vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tuyên truyền vận động đồng bào tham gia “Hội đánh Tây”, “Hội phòng phi”,... được quần chúng nhân dân ủng hộ, xây dựng được cơ sở cách mạng vững chắc. Căn cứ Lục Khu - Pác Bó là nơi tiếp giáp với biên giới, được nhân dân giác ngộ, là địa bàn hoạt động trọng yếu của Châu ủy Hà Quảng, Tỉnh ủy Cao Bằng, cũng như bảo đảm điều kiện thuận lợi cho việc “đứng chân” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 10-1940, khi chính thức quyết định chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nói phong trào được với Thái Nguyên thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể công, lúc khó khăn có thể thủ”⁽⁵⁾. Trong thời gian chuẩn bị về nước, Người đã tổ chức một lớp huấn luyện chính trị cho 40 thanh niên Việt Nam yêu nước tại Nậm Quang, Ngâm Tây (Trung Quốc), trong đó chủ yếu là người Cao Bằng, làm hạt nhân cho việc xây dựng phong trào cách mạng ở địa phương sau này.

Ngày 28-1-1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108 (cũ) ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đây, Pác Bó - Hà Quảng - Cao Bằng trở thành đại bản doanh của căn cứ

(5) Võ Nguyên Giáp: *Những chặng đường lịch sử*, Sđd, tr. 37

Việt Bắc, trở thành “chiếc nôi” của cách mạng Việt Nam. Người đã trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước, chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5-1941), hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đối với cách mạng Việt Nam; thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh); chỉ đạo thành lập các tổ chức quần chúng đều lấy tên là Hội cứu quốc (Hội Thanh niên, Hội Nhi đồng, Hội Công nhân, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,...); quyết định khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác,... tạo ra bước nhảy vọt của phong trào cách mạng, quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

Sự kiện Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho thấy tầm nhìn chiến lược của vị lãnh tụ thiên tài, không chỉ tạo ra bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là những bài học về xây dựng căn cứ địa cách mạng; bài học về dự báo và nhận định, đánh giá đúng tình hình, xu thế vận động của cách mạng; từ đó, kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, sách lược cách mạng phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra; bài học về xác định “thời cơ” và chớp thời cơ cách mạng; về xây dựng “thế trận lòng dân”, tuyệt đối trung thành, ủng hộ, bảo vệ Đảng và cách mạng thành công; bài học về xác định nhiệm vụ cách mạng; về tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi (Mặt trận Việt Minh); bài học về công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trước sự thay đổi của tình hình. Những bài học đó có giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Xây dựng tỉnh Cao Bằng “bứt phá, lan tỏa”, hội nhập và phát triển

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lịch sử Việt Nam đã có những trang sử đẹp nhất trong thế kỷ XX. Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo, tổ chức nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua bao “ghềnh thác”, đưa “con thuyền” cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ Pác Bó, Người đã “nhóm” lên ngọn lửa cách mạng, tỏa sáng ra khắp cả nước, dẫn dắt, soi đường cho toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Để rồi sau đó 9 năm, ngày 7-5-1954, nhân dân ta xây tiếp nên tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy, chấn động địa cầu” và kết thúc trọn vẹn bằng Đại thắng mùa Xuân vào ngày 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho cả dân tộc.

Tháng 2-1961, trong dịp về thăm, nói chuyện với cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, Bác căn dặn: “Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”⁽⁹⁾. Thực hiện lời căn dặn của Người, trong những năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng luôn phát huy truyền thống quê hương cội

(9) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, *Sổ*, t. 13, tr. 49

nguồn cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, nỗ lực phấn đấu vượt và đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã định hướng đúng chiến lược, huy động mọi nguồn lực của tỉnh tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt (về kết cấu hạ tầng; chất lượng nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách và sự phối hợp giữa các ban, sở, ngành với các địa phương); tập trung vào 3 đột phá chiến lược (về phát triển du lịch - dịch vụ; phát triển nông nghiệp thông minh; phát triển kinh tế cửa khẩu), nhằm phát huy 5 lợi thế chính của tỉnh, tạo bứt phá, khác biệt, vươn lên phát triển mạnh mẽ. Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước; 17/17 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đạt và vượt kế hoạch. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút được nhiều nguồn lực của các nhà đầu tư chiến lược cho phát triển; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt khá, bình quân tăng 11%/năm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện theo hướng hiện đại; diện mạo đô thị, nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch - dịch vụ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (bình quân trên 4%/năm), an sinh xã hội được bảo đảm; năng suất lao động, thu nhập trên đầu người không ngừng tăng lên; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên.

Đặc biệt, trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm hành động quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, công khai, dân chủ, minh bạch, kiên trì, đồng bộ và cầu thị; từ đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo đột phá, khác biệt, dấu ấn nổi bật trên các mặt công tác, hoàn thành hai nhiệm vụ kép.

Nhiệm vụ kép thứ nhất: Vừa tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo sức mạnh, uy tín, niềm tin của Đảng bộ và quần chúng nhân dân trong tỉnh, vừa tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và các xóm, tổ dân phố đạt kết quả tốt, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau sáp nhập, toàn tỉnh hiện có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (giảm 3 huyện, tỷ lệ giảm 23,07%); 161 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 38 xã, tỷ lệ giảm 19,1%); 1.462 xóm, tổ dân phố (giảm 1.025 xóm, tổ dân phố, tỷ lệ giảm 41,2%); giảm 21.874 người hoạt động không chuyên trách (xã giảm 2.374 người, xóm giảm 19.500 người; tỷ lệ giảm 70,93%); theo lộ trình đến năm 2024, giảm xuống còn 947 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã (huyện giảm 203 người, xã giảm 744 người; tỷ lệ giảm 43,66%). Đảng bộ tỉnh có 15 đảng bộ trực thuộc (giảm 4 đảng bộ, tỷ lệ giảm 21%); có 582 tổ chức cơ sở đảng (giảm 132 tổ chức cơ sở đảng, tỷ lệ giảm 18,48%); có 2.452 chi bộ dưới cơ sở (giảm 1.132 chi

bộ, tỷ lệ giảm 31,58%), với trên 58 nghìn đảng viên. Các địa phương, đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập đi vào hoạt động ổn định, ngày càng phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng cao, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ kép thứ hai: Vừa phòng, chống có hiệu quả với đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Có 15/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch; trong đó, tốc độ tăng trưởng đạt 4,7% (cao gấp 1,8 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước; cao hơn từ 1 - 3 lần so với các tỉnh giáp ranh với tỉnh Cao Bằng); thu nhập bình quân đầu người được nâng lên; thu ngân sách đạt trên 2.001 tỷ đồng, tăng 40,2% so với dự toán Trung ương giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 4%, vượt 33% kế hoạch. Hạ tầng giao thông, đô thị có nhiều khởi sắc; nhiều công trình lớn, trọng điểm, có sức lan tỏa được khởi công, xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng, như đường phía Nam, thành phố Cao Bằng với quy mô 10 làn xe; các tuyến đường tỉnh 206, 207, 208, 211, 213, 216; các tuyến đường giao thông liên xã; đường nối các khu, điểm du lịch, cửa khẩu; trụ sở làm việc khối Đảng và trụ sở khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; kè bờ sông Bằng, sông Hiến; hồ Khuổi Khoán, nhà Bảo tàng tỉnh,... khởi công mới dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), với tổng mức đầu tư gần 21 nghìn tỷ đồng; dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao, với tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng,... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; đời sống của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ

vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng được chú trọng triển khai đồng bộ, toàn diện, có nhiều đổi mới. Tỉnh đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tiếp nhận và thực hiện cách ly theo đúng quy định. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Kết quả đó đã tạo nền tảng, động lực, đòn bẩy, tạo ra sức mạnh, khí thế phấn khởi để toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh vững bước trên chặng đường mới, với tin tưởng sâu sắc rằng tỉnh Cao Bằng sẽ phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021), hơn 80 năm Ngày Bác trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2021); thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu cao truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, luôn tích cực đổi mới, lan tỏa sâu rộng khát vọng vươn lên, với tinh thần "*Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển*", Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung cao độ và phát huy mạnh mẽ nội lực, bút phá trong thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Tỉnh sẽ phấn đấu luôn "*guang mẫu*", "*đi đầu*" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, góp phần cùng cả nước xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia cường thịnh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc. □